

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON



Kính gửi: Hội Đồng Trường Công Lập Thành Phố Boston
Đồng kính gửi: Tổng Giám Thị Brenda Cassellius
Người gửi: Jeri Robinson, Chủ Tịch
Về việc: Đề Cử Nhóm Chuyên Trách dành cho Học Sinh Anh Ngữ
Rafaela Polanco Garcia, Đồng Chủ Tịch; Roxy Harvey, Thành Viên
Ngày: 02/02/2022

Tôi rất vui mừng được chính thức đề cử hai thành viên được bổ nhiệm vào Nhóm Chuyên Trách dành cho Học Sinh Anh Ngữ (ELL) của Hội Đồng Trường Công Lập Thành Phố Boston. Đầu tiên, tôi xin đề cử thành viên Ủy ban Rafaela Polanco Garcia làm đồng chủ tịch ELL cùng với đồng chủ tịch lâu năm Suzanne Lee. Cô Polanco Garcia sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trước đây của người tiên nhiệm Ernani DeAraujo đã hết nhiệm kỳ trong Hội Đồng Trường từ tháng 1. Tôi cũng xin đề cử Roxi Harvey, chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Giáo Dục Đặc Biệt Dành Cho Phụ Huynh Hệ Thống Trường Công Lập Boston (SpEdPAC), làm thành viên của ELL.

Cô Polanco Garcia là phụ huynh của BPS và là người nhập cư có chuyên môn về pháp luật và kỹ năng vận động chính sách bằng hai ngôn ngữ. Cô đại diện cho cộng đồng La-tinh hoạt động tích cực trong lĩnh vực giáo dục qua việc thực hiện chiến dịch No on 2 vào năm 2016, giúp thông qua nghị quyết về các trường học cứu trợ và thông qua Đạo Luật Về Cơ Hội Cho Học Sinh. Từ năm 2015, cô đảm nhiệm vai trò Giám Đốc Tổ Chức Và Liên Kết Phụ Huynh tại các Chương Trình Thanh Niên của St. Stephen ở South End.

Cô Harvey là một phụ huynh BPS từng là chủ tịch của SpEdPAC từ năm 2019, đại diện cho hơn 10.000 học sinh khuyết tật tại BPS. Cô đã tham gia các cuộc họp của ELL với tư cách là một thành viên trong cộng đồng hơn một năm, đóng góp kiến thức sâu rộng về các vấn đề giáo dục đặc biệt.

Được thành lập bởi Hội Đồng Trường Công Lập Thành Phố Boston vào năm 2009, ELL đóng vai trò như một đối tác giám sát quan trọng để hỗ trợ BPS trong việc giải quyết các nhu cầu ngày càng tăng của học khu đa văn hóa và đa ngôn ngữ của chúng ta. Cứ hai học sinh thì có một em nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà, học sinh đến từ 139 quốc gia khác nhau.

Với kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn của mình, Cô Polanco Garcia và Cô Harvey sẽ đóng góp thêm những giá trị quý giá cho ELL. Tôi rất mong được thảo luận về việc đề cử họ vào tôi nay và đề nghị Hội Đồng Trường xúc tiến hành động trong cuộc họp tiếp theo của chúng ta.